

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sáng ngày 23/3/2022, Trường THCS Lê Quý Đôn đón Đoàn kiểm tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội- Sở y tế Hà Nội.



Nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh và hỗ trợ các nhà trường chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp, phù hợp với tình hình dịch Covid-19, sáng ngày 23/3/2022, Đoàn kiểm tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Đoàn kiểm tra do Bác sỹ Lê Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn; các đơn vị phối hợp có đồng chí Trần Thị Hiền- Trung tâm y tế Quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân- Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo Quận Long Biên. Về phía nhà trường, có sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy- Hiệu trưởng, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền- Phó hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Hương- nhân viên y tế.

Đoàn kiểm tra đã có cuộc họp nghe báo cáo công tác triển khai và thực hiện hoạt động phòng chống dịch của nhà trường. Sau đó, các thành viên đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến các lớp học, các phòng làm việc, phòng chức năng, khu vực sân chơi,

bãi tập để kiểm tra, giám sát tình hình thực tế. Cuối buổi kiểm tra, Đoàn đã có nhận xét đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh của nhà trường. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, tình hình thực tế Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đón học sinh quay trở lại trường và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng hướng dẫn của các cấp lãnh đạo. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức: tranh ảnh tại cổng trường, tại phòng y tế, phòng cách ly tạm thời; các video clip, bài viết tuyên truyền qua các nhóm lớp, trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, Fanpage. Công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh được chú trọng, các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh luôn được quét dọn, khử khuẩn hàng ngày, sau mỗi buổi học, đảm bảo sạch sẽ. Công tác y tế và quản lý sức khỏe được quan tâm, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Sở y tế- Sở Giáo dục Thành phố Hà Nội, phòng y tế Quận- Trung tâm y tế Quận- phòng Giáo dục và đào tạo Quận Long Biên, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới để đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn.





Đại diện cho ban giám hiệu, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy đã gửi lời cảm ơn tới những ý kiến tư vấn thiết thực của Đoàn kiểm tra, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của phòng giáo dục và đào tạo Quận, Trung tâm y tế Quận. Đồng thời khẳng định, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh trường THCS Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường./.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN